

VŨ THƯ Lan tỏa phong trào “Người tốt, việc tốt báo công dân Báo”

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, thời gian qua, Ban Thường vụ Huyện ủy Vũ Thư đã chỉ đạo các tổ chức cơ sở đảng, các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện gắn với phong trào thi đua “Người tốt, việc tốt báo công dân Báo”, từ đó tạo sự lan tỏa sâu rộng trên các lĩnh vực, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của địa phương.



Đường giao thông xã Tân Lập (Vũ Thư) được mở rộng, cứng hóa, giúp người dân đi lại thuận tiện.

Trở về địa phương sau 24 năm cống hiến trong quân ngũ, ông Phạm Đức Lương, thôn Ba, xã Song Lãng luôn tích cực tham gia các phong trào, hoạt động của địa phương. Ngay từ những ngày đầu triển khai xây dựng nông thôn mới, ông đã đứng ra vận động bà con xóm xây dựng tuyến đường dài hơn 400m với tổng kinh phí trên 110 triệu đồng. Những năm gần đây, ông tiếp tục vận động nhân dân trồng cây xanh hai bên đường làng ngõ xóm tạo cảnh quan xanh, sạch, đẹp; trồng 150 cây xanh trên tuyến đường ra nghĩa trang nhân dân; vận động nhân dân lắp điện thấp sáng đường trong khu dân cư. Năm 2020, ông tiếp tục vận động nhân dân làm thêm hơn 40m đường giao thông để bà con đi lại thuận tiện với kinh phí 60 triệu đồng, trong đó ông tình nguyện ủng hộ hơn 10 triệu đồng. Ngoài ra ông còn tích cực đóng góp hiến đất xây dựng sân bóng đá nhân dân, trồng cây xanh, chăm sóc, nuôi, tham

gia xây dựng tổ chức hội vũng mạnh. Ông Lương cho biết: Mỗi việc làm của tôi đều xuất phát từ việc học và làm theo gương Bác, vì lợi ích chung của tập thể, cái gì tốt cho người dân thì mình cố gắng làm. Chỉ cần nhìn thấy người dân sinh sống tại đây cho biết: Con đường này trước đây nhỏ hẹp, xuống cấp trầm trọng, người dân đi lại rất khó khăn, nhất là các cháu học sinh. Khi ông Sơn đứng lên tài trợ toàn bộ kinh phí làm đường, người dân rất vui mừng đồng thời nhiệt tình tham gia giải phóng mặt bằng, vì vậy chưa đến 10 ngày con đường đã hoàn thành trong niềm vui mừng, phấn khởi của bà con. Ở địa phương, ông Sơn còn tích cực tham gia các hoạt

động nhân đạo từ thiện, thấy gia đình nào khó khăn ông đều đến ủng hộ. Ông đã phát động và xây dựng quỹ từ thiện mặt trời mọc, đến nay đã được hơn 110 triệu đồng để giúp đỡ những người dân bất hạnh, khó khăn. Việc làm của ông đã tạo sự lan tỏa sâu sắc trong cộng đồng. Theo đồng chí Lưu Huyền Đức, Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy Vũ Thư: Cùng với ông Lương và ông Sơn, thời gian qua, trên địa bàn huyện có rất nhiều tấm gương, điển hình tiêu biểu trong học và làm theo gương Bác. Để việc học tập và làm theo gương Bác đạt hiệu quả thiết thực, hàng năm, Ban Thường vụ Huyện ủy chỉ đạo các tổ chức cơ sở đảng, các ban, ngành, đoàn thể, cán bộ, đảng viên lựa chọn nội dung đáng kỷ học và làm theo Bác bằng những việc làm cụ thể, gắn với các phong trào thi đua trên các lĩnh vực; đồng thời, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, kịp thời biểu dương tập thể, cá nhân điển hình, từ đó góp phần tạo sự lan tỏa trong cộng đồng.

Nhờ vậy, việc học và làm theo gương Bác trên địa bàn huyện trong những năm qua đã đạt được kết quả tích cực trên nhiều lĩnh vực. Điển hình như việc chăm sóc người có công, toàn huyện đã quyên góp, tặng quà trị giá trên 3 tỷ đồng, trong đó tiêu biểu là khối cơ quan hành chính quyên góp được trên 371 triệu đồng; khối giáo dục quyên góp được 492 triệu đồng; các doanh nghiệp quyên góp được 612 triệu đồng... Một số xã tiêu biểu như: Tân Phong 340 triệu đồng; Tân Tân 214 triệu đồng; Vũ Hội 200 triệu đồng; Việt Hùng 180 triệu đồng...

Trong xây dựng nông thôn mới, nhờ gắn với phong trào thi đua “Người tốt, việc tốt báo công dân Báo” đã tạo không khí thi đua sôi nổi trong cán bộ, đảng viên và nhân dân toàn huyện. Đội ngũ cán bộ, đảng viên đã phát huy tính tiên phong, gương mẫu, sâu sát, bám nắm địa bàn, tham mưu giải quyết, chia sẻ khó khăn với các địa phương đồng thời tuyên truyền, vận động nhân dân đóng góp hàng vạn ngày công lao động, hiến hàng trăm nghìn m² đất; hàng trăm gia đình đã ủng hộ từ 50 triệu đồng đến trên 100 triệu đồng, đặc biệt có những gia đình ủng hộ hàng tỷ đồng cho địa phương xây dựng nông thôn mới. Năm 2019, Vũ Thư được công nhận đạt chuẩn huyện nông thôn mới.

Phong trào xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu được các địa phương tích cực triển khai. Vừa qua, xã Minh Quang đã vận động cán bộ, đảng viên và nhân dân đóng góp hơn 450 triệu đồng cùng với trên 2.700 ngày công để tập trung nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới, từ đó góp phần thay đổi diện mạo nông thôn ngày càng khang trang, sạch đẹp.

Trong lĩnh vực giảm nghèo, 5 năm qua, toàn huyện đã vận động hỗ trợ tư vấn sửa chữa, xóa nhà ở dột nát, hỗ trợ sinh kế cho hộ nghèo, hỗ trợ gia đình chính sách, tặng quà học sinh có hoàn cảnh khó khăn số tiền hàng chục tỷ đồng. Ngoài ra, các phong trào tiết kiệm đóng góp xây dựng quỹ khuyến học, vì người nghèo, nhân đạo, phòng, chống thiên tai... được cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân tích cực hưởng ứng, qua đó góp phần quan trọng hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của huyện.

ĐÀO QUÊN

Tuổi trẻ Thái Bình tri ân người có công

Những ngày này, gắn với chiến dịch thanh niên tình nguyện hè, tuổi trẻ Thái Bình tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa tri ân người có công.

Vừa qua, lãnh đạo Tỉnh đoàn, Huyện đoàn Tiên Hải và Đoàn Thanh niên Đồn Biên phòng Cửa Lân đã đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách trên địa bàn huyện. Cụ Đoàn Thị Lữ, thôn Chí Cường, xã Nam Cường (Tiên Hải) là mẹ liệt sĩ xúc động khi đoàn tới thăm. Theo cụ chia sẻ thì năm nào đến ngày lễ, tết cũng được các tổ chức đến thăm hỏi, động viên. Nay được đoàn thanh niên các cấp đến thăm, động viên, tặng quà, cụ rất phấn khởi. Với cụ, niềm vui nhất là thấy con cháu quây quần, mọi người đoàn kết, yêu thương, chia sẻ với nhau.

Phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện, các cơ sở đoàn tiếp tục lựa chọn, triển khai những hoạt động phù hợp với tình hình thực tế nhằm thu hút đông đảo đoàn viên, thanh niên tham gia. Thông qua các kênh thông tin, các cơ sở đoàn tập trung tuyên truyền ý nghĩa của ngày Thương binh - Liệt sĩ tới đoàn viên, thanh niên nhằm tạo sự lan tỏa để các cơ sở đoàn làm tốt hơn nữa các hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa”, thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”; giáo dục đoàn viên, thanh niên tích cực tham gia những việc làm tốt, ý nghĩa tri ân người có công ngay tại khu dân cư. Từ thực tế địa phương, các cơ sở đoàn huy động đoàn viên, thanh niên tham gia vệ sinh bia tưởng niệm, nghĩa trang liệt sĩ; thăm hỏi, tặng quà

gia đình chính sách, người có công với cách mạng trên địa bàn... Trong điều kiện dịch Covid-19, các hoạt động được các cơ sở đoàn điều chỉnh cho phù hợp với tình hình thực tế. Nhân kỷ niệm 71 năm ngày truyền thống lực lượng thanh niên xung phong (15/7/1950 - 15/7/2021), Thành đoàn Thái Bình đã trao tặng 40 suất quà trị giá 20 triệu đồng cho các cựu thanh niên xung phong (TNXP) có hoàn cảnh khó khăn. Chị Bùi Thị Thu Huyền, Phó Bí thư Thành đoàn cho biết: Tuổi trẻ thành phố bám sát chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền, phối hợp chặt chẽ giữa các tổ chức đoàn triển khai các công trình, phần việc tri ân người có công. Thành đoàn đã đến thăm, tặng quà một số cựu TNXP và gửi quà tặng về cơ sở để đoàn thanh niên các xã, phường đến thăm, động viên các bác. Bên cạnh đó, các cấp bộ đoàn đang nỗ lực đồng hành trong việc làm các thủ tục thực hiện chế độ, chính sách đối với cựu TNXP với mong muốn tiếp thêm nguồn động viên để các bác tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, vươn lên trong cuộc sống.

Anh Phạm Xuân Thủy, Bí thư Đoàn Thanh niên Khối các cơ quan tỉnh cho biết: Đoàn Thanh niên Khối đã chỉ đạo các cơ sở đoàn huy động đoàn viên, thanh niên tham gia vệ sinh bia tưởng niệm, nghĩa trang liệt sĩ; thăm hỏi, tặng quà

khối, vào ngày 23 - 24/7, Đoàn Thanh niên Khối sẽ tặng 50 suất quà trị giá 25 triệu đồng cho các thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ, cựu TNXP, cựu chiến binh, người nhiễm chất độc hóa học.

Các hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa”, “Uống nước nhớ nguồn” được tuổi trẻ toàn tỉnh thực hiện xuyên suốt trong các hoạt động tình nguyện. Trong 6 tháng đầu năm, toàn tỉnh đã tổ chức 7 hoạt động thăm, khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho 1.350 người, tặng hơn 3.700 suất quà trị giá gần 2 tỷ đồng chủ yếu cho các đối tượng chính sách. Bà Nguyễn Thị Như, cựu TNXP ở tổ 4, phường Hoàng Diệu (thành phố Thái Bình) cho biết: Tôi bị bệnh tim, gia đình thuộc diện hộ nghèo. Những năm qua, gia đình tôi luôn nhận được sự quan tâm, chăm lo của cấp ủy, chính quyền, các đoàn thể địa phương, nhất là của đoàn viên, thanh niên. Vào dịp lễ, tết, ngày kỷ niệm đều đến thăm hỏi và động viên. Đây là nguồn động viên rất lớn đối với tôi và gia đình.

Thời gian tới, các cấp bộ đoàn tiếp tục tổ chức các hoạt động thăm hỏi, tặng quà, chăm sóc thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ, người có công với cách mạng bảo đảm thiết thực, phù hợp, góp phần tô thắm đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc.

KUÂN PHƯƠNG



Đoàn viên, thanh niên chăm sóc Nghĩa trang Liệt sĩ huyện Tiên Hải.

Ảnh tư liệu

Tăng cường xét nghiệm nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2

Từ 12 giờ ngày 19/7, người về Thái Bình và người Thái Bình khi ra tỉnh ngoài quay về phải có kết quả xét nghiệm âm tính với vi rút SARS-CoV-2 còn hiệu lực. Trước quy định trên của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh, theo ghi nhận, tại các cơ sở y tế, số lượng người đến xét nghiệm nhanh kháng nguyên vi rút SARS-CoV-2 tăng cao hơn những ngày trước. Lực lượng nhân viên y tế được huy động để đáp ứng nhu cầu xét nghiệm của người dân.

Nhu cầu tăng cao

Cùng với những diễn biến phức tạp, khó lường của dịch Covid-19 tại một số địa phương trong cả nước, đặc biệt là tại Thành phố Hồ Chí Minh và nhiều tỉnh, thành phố phía Nam, thời gian qua, trên địa bàn tỉnh Thái Bình cũng đã phát hiện một số ca nhiễm SARS-CoV-2 do nguồn lây từ ngoài tỉnh. Để bảo đảm giữ vững địa bàn an toàn với dịch Covid-19, tích cực thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, đồng thời bảo đảm an toàn cao nhất về sức khỏe và ổn định đời sống nhân dân, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh yêu cầu từ 12 giờ ngày 19/7 người về Thái Bình, người Thái Bình khi ra tỉnh ngoài quay về phải có giấy chứng nhận kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 có hiệu lực trong vòng 72 giờ. Trưởng hợp chưa làm xét nghiệm hoặc xét nghiệm quá thời hạn trên thì không được vào tỉnh, nếu vào tỉnh phải thực hiện cách ly y tế tạm thời

tại khu cách ly tập trung của huyện, thành phố để thực hiện xét nghiệm và phải trả kinh phí theo quy định. Cùng với quy định của tỉnh, hiện nay, các địa phương trên cả nước đang siết chặt việc kiểm soát người từ địa phương khác đến địa bàn. Một số tỉnh, thành phố yêu cầu người dân đến địa bàn phải có giấy xét nghiệm RT-PCR hoặc test nhanh kháng nguyên âm tính với SARS-CoV-2.

Trước tình hình trên, những ngày qua, các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh đủ điều kiện test nhanh kháng nguyên vi rút SARS-CoV-2 đang nỗ lực triển khai việc xét nghiệm cho người dân có nhu cầu. Anh Nguyễn Quang Huy, xã Bình Định (Kiến Xương) là lái xe khách cho biết: Do có yêu cầu người dân Thái Bình khi ra tỉnh ngoài quay về phải có giấy xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 mới được vào địa bàn và được vào làm việc nên ngày sáng ngày 19/7 tôi đến Bệnh viện Đa khoa Lâm Hoa làm xét nghiệm test nhanh. Tôi rất ủng hộ quy định của tỉnh

và thấy đây là việc làm cần thiết bởi hiện nay có rất nhiều ca lây nhiễm xuất phát từ nhân viên lái xe khách, xe tải. Hiện nay, nhu cầu test nhanh kháng nguyên vi rút SARS-CoV-2 tăng không chỉ vì phục vụ nhu cầu đi lại hay làm việc mà còn xuất phát từ ý thức phòng, chống dịch của người dân. Anh Phan Anh Bình, kỹ thuật viên trưởng Khoa Xét nghiệm, Bệnh viện Đa khoa Lâm Hoa cho biết: Những ngày trước, trung bình mỗi ngày chúng tôi xét nghiệm nhanh kháng nguyên vi rút SARS-CoV-2 cho khoảng 90 - 100 người, chủ yếu là những người lái xe hoặc công tác ngoài tỉnh và một số người có biểu hiện sốt, ho, khó thở. Tuy nhiên, ngày trong sáng ngày 19/7, chúng tôi đã xét nghiệm test nhanh kháng nguyên vi rút SARS-CoV-2 cho trên 200 người. Do nhu cầu người dân tăng cao nên lực lượng y tế chúng tôi cũng được tăng cường và thực hiện xét nghiệm 24/7.

Nỗ lực đáp ứng

Hiện nay, để đáp ứng nhu cầu của người dân, nhiều cơ sở y tế tuyến tỉnh, huyện và một số cơ sở y tế khác đã triển khai dịch vụ test nhanh kháng nguyên vi rút SARS-CoV-2 có thu phí. Bác sĩ Nhâm Sỹ Đức, Giám đốc chuyên môn Bệnh viện Đa khoa Lâm Hoa cho biết: Tất cả bệnh nhân nội trú, ngoại trú và người nhà khi đến Bệnh viện đều được yêu cầu làm xét nghiệm nhanh. Bên cạnh đó, chúng tôi cũng tổ chức xét nghiệm nhanh cho tất cả người dân có nhu cầu. Để phòng, chống dịch, Bệnh viện đã thành lập 2 tổ xét nghiệm nhanh tách biệt với khu điều trị của Bệnh viện. Theo đó, người có yếu tố dịch tễ, nguy cơ cao sẽ đi lối đi riêng đến khu vực 1; những người không có yếu tố dịch tễ, bệnh nhân, người nhà bệnh nhân được hướng dẫn đến khu vực 2 để thực hiện test nhanh kháng nguyên vi rút SARS-CoV-2. Trước nhu cầu tăng cao của người dân, Bệnh

viện Đa khoa Lâm Hoa đã tăng cường nhân viên y tế tại các khu vực xét nghiệm, theo đó mỗi khu vực sẽ có 5 nhân viên y tế (trong đó có 3 nhân viên thực hiện lấy mẫu, trả kết quả; 2 nhân viên hướng dẫn người dân các biện pháp phòng, chống dịch ở khu vực lấy mẫu). Trung bình mỗi ngày Bệnh viện xét nghiệm nhanh kháng nguyên vi rút SARS-CoV-2 cho khoảng 200 - 300 người, lúc cao điểm lên đến 800 người. Giá thực hiện xét nghiệm nhanh tại đây là 235.000 đồng, đây là mức giá quy định của Bộ Y tế.

Phòng khám chuyên khoa xét nghiệm MEDLATEC chi nhánh Thái Bình cũng là cơ sở đủ điều kiện test nhanh kháng nguyên vi rút SARS-CoV-2. Theo ông Đào Ngọc Quế, Giám

đốc Phòng khám, từ chiều ngày 18/7 có rất đông người dân đến làm test nhanh kháng nguyên vi rút SARS-CoV-2, đa phần là lái xe, công nhân, người dân có nhu cầu ra ngoài tỉnh. Đơn vị đã sắp xếp nhân lực và bố trí khu vực riêng để lấy mẫu, phân luồng bệnh nhân và giữ khoảng cách tối thiểu 2m để bảo đảm an toàn phòng, chống dịch. Bác sĩ Lê Trung Kiên, Phó Giám đốc chuyên môn Phòng khám cho biết: Hiện tại, cơ sở chúng tôi bố trí 6 người có trình độ đại học và sau đại học, có số vật chất có 1 phòng xét nghiệm vi sinh đạt chuẩn an toàn sinh học đạt cấp 2 thực hiện xét nghiệm test nhanh kháng nguyên vi rút SARS-CoV-2. Tất cả các khâu thực hiện theo đúng quy định của Bộ Y tế. Dựa trên năng

lực chuyên môn và khả năng hiện có, mỗi ngày Phòng khám thực hiện được từ 1.500 - 2.000 test nhanh để phục vụ nhu cầu người dân trong tỉnh.

Theo ghi nhận, bên cạnh nhu cầu test nhanh kháng nguyên vi rút SARS-CoV-2 của người dân tăng cao, tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, số lượng người có nhu cầu thực hiện xét nghiệm RT-PCR cũng tăng hơn nhiều so với những ngày trước. Hiện nay, các cơ sở y tế đang tăng cường nhân lực và cơ sở vật chất, nỗ lực đáp ứng nhu cầu xét nghiệm của người dân, góp phần quan trọng vào công tác phòng, chống dịch trên địa bàn tỉnh.

ĐĂNG ANH



Người dân khai báo y tế trước khi lấy mẫu test nhanh tại Phòng khám chuyên khoa xét nghiệm MEDLATEC chi nhánh Thái Bình.